

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ราคา 10.00 บาท

“ธนกร” เผย “นายกฯ” สั่งหน่วยงานปรับมาตรการหลังหยุดปีใหม่ เน้นรัฐ-เอกชน ทำงานที่บ้าน (WFH)

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูสถานการณ์กลุ่มผู้ติดเชื้อ โอมิครอนเพิ่มขึ้น ป้องกันการไม่ให้เกิดรูปแบบคลัสเตอร์ที่แพร่กระจายเชื้อ ครอบคลุมเรียนจากคลัสเตอร์กาฬสินธุ์ ที่มีผู้ติดเชื้อ โอมิครอนคลัสเตอร์นี้แล้ว 244 ราย จำกัดวงลดการแพร่กระจายเชื้อในภาคประเทศให้มากที่สุด สำหรับรายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 พบยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รวม 3,112 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,896 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 65 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำที่ต้องขัง 2 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 149 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,200,695 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 2,921 ราย หายป่วยสะสม 2,147,304 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,108 ราย และเสียชีวิต 12 ราย ในส่วนของภาพรวมยอดติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 1 มกราคม 2565 ยอดติดเชื้อสะสม 104,661,310 โดส แบ่งเป็น เชื้อที่ 1 รวม 51,272,838 ราย เชื้อที่ 2 รวม 46,147,413 ราย เชื้อที่ 3 รวม 6,998,205 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ณ สถานีหมอชิดและสถานีหัวลำโพง สามารถรับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วย ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ถึงวันพรุ่งนี้ (3 มกราคม 2565) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังเดินทางกลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติ 1) ลงทะเบียนผ่าน QR Code ICN Tracking มาจากบ้าน หรือ Walk In หน้างาน 2) ขึ้นบัตรประชาชน และรหัสลงทะเบียน 4 หลัก ที่ได้จากการลงทะเบียนสำเร็จ 3) รับอุปกรณ์ Swab จากเจ้าหน้าที่ 4) เข้ารับการ Swab (NPS) ที่รถเก็บตัวอย่างชีววัตถุ 5) รับทราบผลตรวจผ่าน 2 ช่องทาง ออนไลน์ หรือสแกน QR Code โดยใส่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ กรณีตรวจพบผลบวก ทีมกรมควบคุมโรคจะให้คำปรึกษา และตรวจ RT-PCR ซ้ำ ทั้งนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ให้ข้าราชการ/พนักงาน ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ในช่วง 14 วัน เมื่อเปิดทำการหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ด้วย

“นายกรัฐมนตรียังเตือนประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ หากสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้งดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ดงร่วมกิจกรรมทันที กักตัวเอง ไม่สัมผัสกับผู้อื่น และรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ปกป้องแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นในสถานที่ต่างๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” นายธนกร กล่าว

“สมศักดิ์” มองการเมืองปี 65 แต่พรรคจะพูดแต่เรื่องตัวเอง เชื้อรัฐบาลไปต่อได้เพราะพรรคพร้อมยังแข็งแรง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการมองการเมืองในปี 2565 ว่า หลังผ่านพ้นเดือนมี.ค.2565 รัฐบาลจะเหลือวาระ 1 ปีพอดี ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะทำดีแค่ไหน แต่ปีสุดท้ายของทุกยุคทุกสมัยก็จะเป็นแบบนี้ อยู่เสมอ โดยพรรคการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน จะเร่งรัดการหาเสียง เพื่อให้เป็นที่นิยม แต่พรรคพลังประชารัฐจะพูดแต่เรื่องของตัวเอง ยกตนข่มท่าน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองปีสุดท้าย ในส่วนของรัฐบาลเองแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะประสบกับวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนต้องมีการปิดประเทศ และล่าสุดกับการระบาดของโอมิครอน ส่งผลต่อปัญหาปากท้องของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อแก้ไขและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน ซึ่งตนเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน

“แม้ว่ารัฐบาลจะมีอุปสรรคในการทำงานจากหลายๆอย่าง แต่รัฐบาลยังคงพยายามรับมือทั้งการสู้กับโควิด การพัฒนาระบบสาธารณสุข การเร่งช่วยเหลือเกษตรกร และปัญหาเศรษฐกิจ ที่รัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนัก ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผมยืนยันได้ว่าทุกคนมุ่งมั่นทำงาน เพราะเห็นได้จากที่ประชุม ครม. ผมเชื่อว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปได้เพราะพรรคพร้อมยังแข็งแรง และทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ผมมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นแกนหลักสำคัญที่จะพาประเทศฝ่าวิกฤต และเดินหน้าทำงานหนักเพื่อประชาชนต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

“ณัฐชา” เดินหน้าต่อโครงการ “นมหนู” เล็งความสำคัญของเด็กในวัยกำลัง เติบโต เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.เขตบางขุนเทียน พรรคก้าวไกล กล่าวถึงภารกิจหนึ่งที่ผลักดันและทำต่อเนื่องมาตลอดในเขตบางขุนเทียน และพื้นที่ใกล้เคียง คือ โครงการ “นมหนู” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กในวัยกำลังเติบโตที่ควรได้รับโภชนาการที่ดี จริงอยู่ที่ภาครัฐได้จัดนมโรงเรียนสำหรับเด็กในวัยเรียนเป็นสวัสดิการทุกโรงเรียน แต่ยังมีช่องว่างสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่ยังไม่สามารถรับสวัสดิการตรงนี้ได้ ซึ่งตนเองเคยลำบากมาก่อน เข้าใจหัวอกของครอบครัวที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในแต่ละวันเป็นอย่างดี เพราะอย่างไรก็ตาม บางครั้งอาหารก็ยังไม่ครบมือ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 เช่นนี้ หลายครอบครัวยิ่งประสบกับความยากลำบากในการทำมาหากินทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กมากขึ้นด้วย ในขณะที่ช่วงปฐมวัยจะเป็นช่วงที่เด็กจะมีพัฒนาการดีที่สุด ควรได้รับโภชนาการและการส่งเสริมอย่างเต็มที่

“เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในส่วนนี้ ผมและทีมงานพรรคก้าวไกลบางขุนเทียน จึงได้ริเริ่มโครงการ “นมหนู” ขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยประสานความร่วมมือกับ บริษัท บุญเอ็นเตอร์ไพรส์ 2020 จำกัด ในการจัดหานมมาแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ ในเขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง โดยเริ่มจากพื้นที่ที่ผมเป็นตัวแทนก่อน เพราะรู้สภาพปัญหาดี โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมาเราได้แจกจ่ายนมให้เด็กๆ ไปแล้วกว่า 5 หมื่นกล่อง ในปีหน้าจะสานต่อโครงการดังกล่าวต่อไป และหากสามารถแสวงหาความร่วมมือกับผู้สนับสนุนที่เห็นถึงปัญหาและความสำคัญตรงนี้ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถจัดทำข้อมูลความเดือดร้อนได้กว้างขวางกว่านี้ เราก็จะขยายโครงการให้ใหญ่ขึ้น บางขุนเทียนเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิดมาก ทำให้การทำมาหากินมีความไม่คล่องตัว เราจึงต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และที่สำคัญคือ พวกเขาเชื่อว่า เด็กๆ คืออนาคต หากสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเขาได้ไม่ว่าด้านใด หรือที่ไหน แม้ตอนนี้จะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้บริหารงบประมาณ แต่เราก็จะหาทางทำอย่างเต็มที่และต่อเนื่องต่อไป” นายณัฐชา กล่าว

มูมภายใน

การประกอบกิจการให้บริการ

มหาวิทยาลัยของรัฐรับจ้างทำวิจัยและเป็นที่พักรับการทำวิจัยในโครงการต่าง ๆ ให้แก่ภาครัฐและเอกชน เข้าลักษณะเป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) อย่างไรก็ดี หากมหาวิทยาลัยนำรายรับที่ได้จากการให้บริการทั้งสิ้นนำส่งรัฐโดยไม่หักรายจ่าย จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ท) แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/พ./3172 ลว. 22 เม.ย. 2548)

การประกอบกิจการให้บริการอุทยานทางน้ำที่มีลักษณะเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่และจัดให้มีบริการบันเทิงอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย เช่น การฉายภาพยนตร์ 4 มิติ การจัดนำเที่ยวชมสถานที่ การแสดงสาธิตการให้อาหารสัตว์น้ำ การดำน้ำในทะเลลึก การล่องเรือท่องกระajakเพื่อชมชีวิตสัตว์ใต้ทะเล และการแสดงทางน้ำประเภทอื่น ๆ โดยเรียกเก็บค่าบริการครั้งเดียว และการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ เช่น การขายสินค้าที่ระลึก การขายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดนิทรรศการ การให้บริการเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดยเรียกเก็บค่าขายสินค้าหรือค่าบริการแยกเป็นแต่ละรายการไป เป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/พ./3753 ลว. 9 พ.ค. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ